

สุนัขสายพันธุ์ไวเยอร์แฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน | Wirehaired Pointing Griffon



สุนัขสายพันธุ์ไวเยอร์แฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน (Wirehaired Pointing Griffon)

ไวเยอร์แฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน Wirehaired Pointing Griffon เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีความสุขและมีความรัก พวกเขาเป็นมิตรกับครอบครัวที่ขี้อาย และพวกเขาก็ทนทุกข์ทรมานจากโรคที่ค่อนข้างน้อย ด้วยอารมณ์ขันและธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา พวกเขาจึงเหมาะกับครอบครัวที่กระตือรือร้นที่กำลังมองหาสุนัขเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวัน

สดใส น่ารัก และขี้เล่น สุนัขเหล่านี้จะเข้ากับสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้ อย่างไรก็ตาม ชาวพาร์ตเมนต์ควรระมัดระวัง เนื่องจากสุนัขสายพันธุ์นี้ไม่เหมาะกับชีวิตพาร์ตเมนต์ พวกเขาต้องการกิจกรรมและพื้นที่มากมายในการออกกำลังกาย และพวกเขาไม่สนใจที่จะต้องถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานานหลายชั่วโมงในระหว่างวัน หากคุณสามารถจัดหาบ้านที่กระตือรือร้นด้วยการกระตุ้นทางร่างกายและจิตใจอย่างเต็มที่ คุณก็จะมีเพื่อนที่มีความสุขและมีความรักไปตลอดชีวิต

แม้ว่าพวกมันจะเป็นสุนัขพันธุ์แท้ แต่คุณอาจพบ Wirehaired Pointing Griffons ในศูนย์พักพิง หรือในความดูแลของกลุ่มกู้ภัย หากนี่คือสายพันธุ์สำหรับคุณ ให้เลือกรับเลี้ยงถ้าเป็นไปได้!

วายเป็นเตอร์ กริฟฟอน Wirehaired Pointing Griffon เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่มีความสุขและมีความรัก พวกเขาเพื่อนในครอบครัวที่ยอดเยี่ยม และพวกเขาก็ทนทุกข์ทรมานจากโรคที่ค่อนข้างน้อย ด้วยอารมณ์ขันและธรรมชาติที่มีชีวิตชีวา พวกเขาจึงเหมาะกับครอบครัวที่กระตือรือร้นที่กำลังมองหาสุนัขเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประจำวัน

ประวัติสุนัขพันธุ์วายเป็นเตอร์ กริฟฟอน (Wirehaired Pointing Griffon)

Wirehaired Pointing Griffon เป็นสายพันธุ์ที่ค่อนข้างเล็ก การพัฒนานั้นเกิดจาก EK Korthals คนหนึ่งซึ่งเป็นชาวดัชต์ที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสและสนใจที่จะสร้าง gundog ในอุดมคติ ไม่มีหลักฐานชัดเจนว่าเขาใช้สายพันธุ์อะไร แต่บางคนเชื่อว่าเขาข้าม Otterhound และ Setters และ Spaniels ต่างๆ อาจเป็นไปได้ว่า วายเป็นเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งของการผสมผสาน

เริ่มทำงานในปี พ.ศ. 2417 ในที่สุดเขาก็ได้ผลิตสุนัขสามตัว ได้แก่ Mustache I, Querida และ Lina ซึ่งเป็นผู้ผลิตสายพันธุ์ที่ดีที่สุดสายพันธุ์ Wirehaired Pointing Griffon

ในไม่ช้า Korthals ก็สามารถเอาชนะคนจำนวนมากด้วยความสามารถของสายพันธุ์ในการชี้และเรียกค้น สุนัขพันธุ์ Wirehaired Pointing Griffon ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วและได้รับการจัดแสดงเป็นครั้งแรกในการแสดงในช่วงต้นของประวัติศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2430 Wirehaired Pointing Griffon ตัวแรกได้รับการจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา

ไฮไลท์สุนัขพันธุ์วายเป็นเตอร์ กริฟฟอน

- วายเป็นเตอร์ วายเป็นเตอร์ กริฟฟอนเป็นสุนัขที่ชอบเล่นกีฬาและมีพลังงานเหลือเฟือ พวกเขาต้องการการออกกำลังกายทุกวันโดยควรเว้นอย่างน้อย 20 นาทีต่อวัน
- สามารถปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตในเมืองได้ แม้ว่าจะไม่แนะนำสำหรับอพาร์ทเมนต์ก็ตาม กริฟฟอนทำได้ดีที่สุดในประเทศที่พวกเขามีพื้นที่ให้วิ่ง พวกเขายังทำได้ดีกว่าหากพวกเขาอาศัยอยู่ภายในบ้านกับครอบครัวแทนที่จะอาศัยอยู่ในสนามหรือในคอกสุนัข
- Wirehaired Pointing Griffons เจริญเติบโตเมื่ออยู่กับเจ้าของ พวกเขาสามารถทนทุกข์ทรมานจากความวิตกกังวลในการแยกหากพวกเขาถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังเป็นเวลานานในแต่ละครั้ง
- แม้ว่าจะพวกมันจะเป็นสุนัขพันธุ์ที่ไม่หลั่งไหล แต่ Griffons ก็ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่อยู่บ้าง คาดว่าจะแปรปรวนประมาณสัปดาห์ละครั้งและดื่งขนหลายครั้งต่อปี

- Wirehaired Pointing Griffons มักเข้ากันได้ดีกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงตัวอื่น ๆ

- Griffons สนุกกับการเป็นเพื่อนร่วมสายพันธุ์ พวกเขามีอาการรักและอ่อนโยนทำให้เข้ากันได้ดี พวกเขา มักจะยอมรับทุกคน แม้ว่าบางคนอาจเครียดและประหม่าเมื่อได้รับการแนะนำให้รู้จักกับผู้คนใหม่ ๆ สุนัขและ สถานการณ์ การขัดเกลาทางสังคมในช่วงต้นมีความสำคัญกับทุกสายพันธุ์ และ Wirehaired Pointing Griffon ก็ไม่มีข้อยกเว้น

- แม้ว่าพวกมันจะไม่มีลักษณะน่าสงสัยในการปกป้องสายพันธุ์ แต่ Wirehaired Pointing Griffons ก็เป็นสุนัข ฝ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมเพราะพวกมันจะเตือนให้เห่าถ้ามีคนมาที่บ้าน แต่อย่าคาดหวังให้พวกเขาทำต่อไปและ ปกป้องบ้าน เพราะพวกเขามักจะเข้ากับทุกคนได้ง่าย

- เพื่อให้ได้สุนัขที่แข็งแรง อย่าซื้อลูกสุนัขจากพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ขาดความรับผิดชอบ โรงงานลูกสุนัข หรือร้าน ขายสัตว์เลี้ยง มองหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่มีชื่อเสียงซึ่งทำการทดสอบสุนัขที่ผสมพันธุ์เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีโรคทาง พันธุกรรมที่อาจส่งผ่านไปยังลูกสุนัขได้และมีนิสัยที่ดี



ข้อมูลทั่วไปของสุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน Wirehaired Pointing Griffon

Wirehaired Pointing Griffon เป็นพันธุ์ Gundog ขนาดกลางของเหล่าสุนัขที่ค่อนข้างล่าสุด สายพันธุ์นี้ได้รับการ พัฒนาขึ้นเมื่อใกล้จะสิ้นยุคศตวรรษที่ 19 และตั้งแต่นั้นมา สุนัขเหล่านี้ก็ได้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนด้วย ความสามารถอันน่าทึ่งในการชี้และเรียกสุนัขตัวนี้

เดิมที Wirehaired Pointing Griffon ใช้สำหรับล่าสัตว์และจะล่า ชี และเรียกนกน้ำ นกเล่น และแม้แต่กระต่าย เธอได้รับการขนานนามว่าเป็น “สุดยอดมือปืน” และยังคงถูกใช้อย่างเข้มข้นในบทบาทนี้ เธอยังเป็นเพื่อนที่ดีใน ครอบครัวและสนุกกับงานทุกประเภท กริฟฟอนจำนวนมากประสบความสำเร็จในด้านความคล่องตัว การติดตาม และการเชื่อง

สายพันธุ์ Wirehaired Pointing Griffon ยังเป็นสายพันธุ์ที่มีความสุขและมีความรักอีกด้วย โดยทั่วไปแล้ว เธอเข้า กับทุกคนได้ดี และถึงแม้เธอจะเห่า แต่เธอก็อ่อนโยนเกินกว่าจะเป็นสุนัขเฝ้ารักษาที่แข็งแรง เธอทำได้ดีในบ้านที่มี เด็ก แต่เธอชอบเด็กโตที่รู้วิธีปฏิบัติต่อสุนัขอย่างเหมาะสม เธอมักจะเข้ากับสัตว์เลี้ยงและสุนัขตัวอื่น ๆ ได้ แต่ก็ยัง ต้องการการเข้าสังคมเนื่องจากกริฟฟอนบางตัวอาจประหม่าเมื่อได้รู้จักผู้คนใหม่ ๆ สุนัข และสถานการณ์

กริฟฟอนเป็นสายพันธุ์ที่มีพลังและต้องการการออกกำลังกายทุกวัน พวกเขาจะทำได้ดีกว่ามากเมื่อมีพื้นที่ให้วิ่ง และ

การออกกำลังกายส่วนใหญ่ควรเป็นแบบไร้ผู้นำในสนาม ไม่แนะนำสำหรับอพาร์ทเมนต์ และถึงแม้จะสามารถปรับให้เข้ากับการใช้ชีวิตในเมืองได้ แต่ก็ทำได้ดีกว่ามากในประเทศ พวกมันเติบโตได้ดีเมื่ออยู่ร่วมกับครอบครัวและไม่ใช้สายพันธุ์ที่ดีที่สุดที่จะอาศัยอยู่นอกบ้านในสนามหรือในคอกสุนัข

สุนัขพันธุ์ Wirehaired Pointing Griffon ถือเป็นสุนัขที่ไม่เลี้ยงสัตว์และควรเป็นสุนัขที่ยอดเยี่ยมสำหรับ ผู้ที่ เป็นโรคภูมิแพ้ พวกเขาต้องการการดูแลขนด้วยการแปรงฟันทุกสัปดาห์และจำเป็นต้องมีการลอกขนบางส่วน

Wirehaired Pointing Griffons กระตือรือร้นที่จะเอาใจและฉลาดมาก โดยทั่วไปแล้ว พวกเขาสามารถฝึกฝนได้ง่าย และสนุกกับการทำงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าของ

แม้ว่าสายพันธุ์นี้จะยังเด็ก แต่ก็ได้รับความนิยม กริฟฟอนปราศจากความผิดปกติที่สืบทอดมามากมาย มีอารมณ์ขันที่น่ารัก และพวกมันก็เหมาะกับการล่าสัตว์และเป็นเพื่อนในครอบครัว หากคุณกำลังมองหาสุนัขที่มีอารมณ์ขันและร่าเริง ชอบล่าสัตว์ สุนัขตัวนี้อาจเป็นสุนัขที่เหมาะสมกับคุณ

ขนาดสุนัขพันธุ์วายแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

กริฟฟอน ไวร์แฮร์ พอยท์ดิง กริฟฟอน ควรเป็นสุนัขขนาดกลาง เพศผู้สูงเฉลี่ย 22 ถึง 24 นิ้ว และเพศเมียตั้งแต่ 20 ถึง 22 นิ้ว น้ำหนักเฉลี่ยอยู่ที่ 50 ถึง 60 ปอนด์

ลักษณะนิสัยสุนัขพันธุ์วายแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

สุนัขพันธุ์ Wirehaired Pointing Griffon มักถูกอธิบายว่าเป็น “สุนัขกันต็อกที่ยอดเยี่ยม” และธรรมชาติที่มีพลังและชาญฉลาดของเธอทำให้ไม่สงสัยเลยว่าทำไม เธอเป็นสุนัขล่าสัตว์อเนกประสงค์ที่จะคอยชี้นำและเรียกค้น

เธอยังเป็นเพื่อนในครอบครัวที่ซื่อสัตย์และภักดี เธอมีแนวโน้มที่จะมีอารมณ์ขันที่จะทำให้ทุกคนสนุก และเธอก็จะไม่เสียนิสัยนี้ไปตามอายุ เธอมีแนวโน้มที่จะรักและยอมรับทุกคน แม้ว่า Griffons บางคนจะรู้สึกประหลาดเมื่อมีคนแปลกหน้า

อารมณ์ได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ รวมทั้งการถ่ายทอดทางพันธุกรรม การฝึกอบรม และการขัดเกลาทางสังคม ลูกสุนัขที่มีนิสัยดีซึ่งนิสัยและขี้อ้อน เต็มใจที่จะเข้าหาผู้คนและดูแลพวกมัน เลือกลูกสุนัขที่อยู่กลางแจ้งไม่ใช่คนที่กำลังหุบตีเพื่อนร่วมครอกหรือคนที่ซ่อนตัวอยู่ที่มุมถนน

พบปะผู้ปกครองอย่างน้อยหนึ่งคนเสมอ – โดยปกติแม่จะเป็นคนที่พร้อม – เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีอารมณ์ดีที่คุณสบายใจ การพบปะพี่น้องหรือญาติคนอื่นๆ ของพ่อแม่ก็มีประโยชน์ในการประเมินว่าลูกสุนัขจะเป็นอย่างไรเมื่อเขาโตขึ้น

เช่นเดียวกับสุนัขทุกตัว กริฟฟอนต้องการการเข้าสังคมตั้งแต่นั้น – การได้สัมผัสกับผู้คน สถานที่ท่องเที่ยว เสียง และประสบการณ์ที่แตกต่างกันมากมาย – เมื่อพวกเขาโตขึ้น การขัดเกลาทางสังคมช่วยให้ลูกสุนัข Griffon ของคุณเติบโตขึ้นมาเป็นสุนัขที่มีความรอบรู้

การลงทะเบียนเรียนในชั้นอนุบาลลูกสุนัขถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี การเชิญผู้มาเยี่ยมเยียนเป็นประจำ และพาเขาไปที่สวนสาธารณะที่พลุกพล่าน ร้านค้าที่อนุญาตให้สุนัขเข้าได้ และการเดินเล่นสบายๆ เพื่อพบกับเพื่อนบ้านจะช่วยให้เขาขัดเกลาทักษะทางสังคมของเขา

สุขภาพสุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

โดยทั่วไปแล้ว กริฟฟอนมีสุขภาพดี แต่ก็เหมือนกับทุกสายพันธุ์ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาพบางอย่าง ไม่ใช่ Grifffons ทุกตัวจะเป็นโรคเหล่านี้ทั้งหมด แต่สิ่งสำคัญคือต้องระวังหากคุณกำลังพิจารณาสายพันธุ์นี้

หากคุณกำลังจะซื้อลูกสุนัข ให้หาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ด้านสุขภาพสำหรับทั้งพ่อแม่ของลูกสุนัขของคุณ ไปรับรองสุขภาพพิสูจน์ว่าสุนัขได้รับการทดสอบและปลอดจากอาการบางอย่าง

ใน Grifffons คุณควรคาดหวังว่าจะได้รับการตรวจสุขภาพจาก Orthopedic Foundation for Animals (OFA) สำหรับ dysplasia สะโพก (ด้วยคะแนนยุติธรรมหรือดีกว่า) dysplasia ข้อศอก hypothyroidism และโรค von Willebrand; จากมหาวิทยาลัยออเบิร์นสำหรับ thrombopathia; และจาก Canine Eye Registry Foundation (CERF) ที่รับรองว่าดวงตาเป็นปกติ คุณสามารถยืนยันการตรวจสุขภาพได้โดยตรวจสอบเว็บไซต์ของ OFA (offa.org)

- **Progressive Retinal Atrophy (PRA):** นี่คือนิวโรของโรคตาที่เกี่ยวข้องกับการเสื่อมสภาพของเรตินาที่ละน้อย ในช่วงเริ่มต้นของโรค สุนัขที่ได้รับผลกระทบจะตาบอดกลางคืน พวกเขาสูญเสียการมองเห็นในระหว่างวันในขณะที่โรคดำเนินไป สุนัขที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากปรับตัวได้ดีกับการมองเห็นที่จำกัดหรือสูญเสียไป ตราบใดที่สภาพแวดล้อมของพวกมันยังคงเหมือนเดิม
- **สะโพก dysplasia:** นี่เป็นภาวะที่สับสนซึ่งกระดูกต้นขาไม่พอดีกับข้อต่อสะโพก สุนัขบางตัวแสดงความเจ็บปวดและความอ่อนแอที่ขาหลังข้างหนึ่งหรือทั้งสองข้าง แต่บางตัวไม่แสดงอาการไม่สบายจากภายนอก (การตรวจเอ็กซเรย์เป็นวิธีที่แน่นอนที่สุดในการวินิจฉัยปัญหา) ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด โรคข้ออักเสบสามารถพัฒนาได้เมื่อสุนัขมีอายุมากขึ้น สุนัขที่เป็นโรคสะโพก dysplasia ไม่ควรเพาะพันธุ์ ดังนั้นหากคุณจะซื้อลูกสุนัข ให้ถามพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เพื่อพิสูจน์ว่าพ่อแม่ได้รับการทดสอบหาสะโพก dysplasia และไม่มีปัญหา

การเลี้ยงดูสุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

สุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอนเป็นสายพันธุ์ที่ฉลาด เรียนรู้ไวและกระตือรือร้นที่จะเอาใจ สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มฝึกแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคุณต้องการฝึกให้เธอเป็นมือปืน การขัดเกลาทางสังคมควรเริ่มต้นที่การฉีดวัคซีนเสร็จสิ้น เนื่องจาก Grifffons - แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะไม่ก้าวร้าวก็ตาม - บางครั้งอาจทำให้เครียดหรือประหม่าเมื่อมีผู้คนใหม่ ๆ สุนัขและสถานการณณ์

แม้ว่า Wirehaired Pointing Grifffons จะแข็งแรงพอที่จะอยู่ในคอกสุนัข แต่พวกเขาก็สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวในบ้านได้ดีกว่ามาก พวกเขาเจริญเติบโตเมื่อทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้คน พวกเขาทำได้ดีกว่าในประเทศที่มีพื้นที่ให้วิ่ง แต่พวกเขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับการใช้ชีวิตในเมืองได้หากมีสนามหญ้าที่มีรั้วรอบขอบชิด ไม่แนะนำสำหรับอพาร์ทเมนต์

Wirehaired Pointing Grifffon ต้องการการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อย 20 นาทีทุกวัน เธอทำได้ดีกว่าเมื่อเธอออกกำลังกายนอกสนามในสนาม หากคุณเดินจงเธอ คุณจะต้องใช้เวลามากขึ้น เนื่องจากเธอไม่สามารถออกกำลังกายแบบเดียวกับที่เธอวิ่งหนีได้ เช่นเดียวกับ กีฬาหลาย สายพันธุ์ สุนัขพันธุ์ Wirehaired Pointing Grifffon มีพลัง

มาก แต่สามารถสงบสติอารมณ์ได้เมื่ออยู่ในบ้าน

การให้อาหารสุนัขพันธุ์วายแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

ปริมาณที่แนะนำต่อวัน: อาหารแห้งคุณภาพสูง 2 ถึง 2.5 ถ้วยต่อวัน แบ่งเป็นสองมื้อ

หมายเหตุ: ปริมาณอาหารที่สุนัขโตเต็มวัยของคุณกินเข้าไปนั้นขึ้นอยู่กับขนาด อายุ การสร้าง เมตาบอลิซึม และระดับกิจกรรม สุนัขเป็นปัจเจก เช่นเดียวกับคน และไม่จำเป็นต้องได้รับอาหารในปริมาณเท่ากัน เกือบจะเป็นไปโดยไม่ได้บอกว่าสุนัขที่กระตือรือร้นต้องการมากกว่าสุนัขที่นอน คุณภาพของอาหารสุนัขที่คุณซื้อยังสร้างความแตกต่าง ยิ่งอาหารสุนัขดีเท่าไร อาหารสุนัขก็จะยิ่งไปหล่อเลี้ยงสุนัขของคุณได้มากขึ้นเท่านั้น และคุณจะต้องเขย่าชามของสุนัขให้น้อยลง

รักษา Griffon ของคุณให้อยู่ในสภาพดีโดยการวัดอาหารของเธอและให้อาหารเธอวันละสองครั้งแทนที่จะทิ้งอาหารไว้ตลอดเวลา หากคุณไม่แน่ใจว่าเธอมีน้ำหนักเกินหรือไม่ ให้ทดสอบสายตาและการทดสอบภาคปฏิบัติกับเธอ

อันดับแรก มองลงไปที่คุณควรจะสามารถเห็นเอวได้ จากนั้นวางมือบนหลังของเธอ นิ้วหัวแม่มือไปตามกระดูกสันหลัง โดยให้นิ้วกางลง คุณน่าจะรู้สึกได้ แต่ไม่เห็นซี่โครงของเธอโดยไม่ต้องกดแรงๆ หากคุณทำไม่ได้ เธอต้องการอาหารน้อยลงและออกกำลังกายมากขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้อาหารกริฟฟอนของคุณ โปรดดูหลักเกณฑ์ในการซื้ออาหารที่เหมาะสมให้อาหารลูกสุนัขของคุณและให้อาหารสุนัขที่โตเต็มวัยของคุณ

สีขนและการดูแลสุนัขพันธุ์วายแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

Wirehaired Pointing Griffon มีขนสองชั้นหนาแน่น เสื้อชั้นในเป็นขนดาวน์แบบหนาและทนต่อสภาพอากาศ ทึบใต้ออกมีเนื้อสัมผัสที่หยาบกร้านและประกอบด้วยผมตรงที่หยักศก มันมีความยาวปานกลางและไม่ควรเป็นลอน กริฟฟอนควรมีขนคิ้วและหนวด ซึ่งทั้งสองอย่างนี้เป็นส่วนเสริมของเสื้อชั้นใน

สีที่ต้องการคือสีเทาเหล็กที่มีสีน้ำตาลเกาลัดหรือสีสวาด สีที่ไม่ต้องการในการแสดงคือ สีขาวหรือสีน้ำตาลสม่ำเสมอหรือสีขาวและสีส้ม

Wirehaired Pointing Griffon ถือเป็น nonshedder; ผมร่วงจะเบา ควรหี ขนให้ ทั่วสัปดาห์ละครั้งและกำจัดขนที่ตายแล้วหรือหลุดร่วง ควรอาบน้ำให้ Wirehaired Pointing Griffon เมื่อจำเป็นเท่านั้น เนื่องจากการอาบน้ำสามารถทำให้ขนที่หยาบกระด้างตามธรรมชาติอ่อนลงได้

หูจำเป็นต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษและต้องสะอาดและแห้งโดยเฉพาะหลังว่ายน้ำ มิเช่นนั้นจะดักจับน้ำ สิ่งสกปรก และเศษซาก ทำให้เกิดการติดเชื้อที่หู ตรวจสอบทุกสัปดาห์เพื่อหารอยแดงหรือกลิ่นเหม็น ซึ่งอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อ เมื่อคุณตรวจดูหูของสุนัข ให้เช็ดออกด้วยสำลีก้านชุบน้ำยาทำความสะอาดหูที่อ่อนโยนและมีค่า pH สมดุลเพื่อช่วยป้องกันการติดเชื้อ อย่าสอดอะไรเข้าไปในช่องหู เพียงแค่ทำความสะอาดหูชั้นนอก

แปรงฟันของกริฟฟอนอย่างน้อยสองหรือสามครั้งต่อสัปดาห์เพื่อขจัดคราบหินปูนและแบคทีเรียที่แฝงตัวอยู่ภายใน การแปรงฟันทุกวันจะดียิ่งขึ้นหากคุณต้องการป้องกันโรคเหงือกและกลิ่นปาก

ตัดเล็บเดือนละครั้งหรือสองครั้งหากสุนัขของคุณไม่ทำเล็บตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันน้ำตาที่เจ็บปวดและปัญหาอื่นๆ หากคุณสามารถยืนพวกมันคลิบบนพื้น แสดงว่ามันยาวเกินไป เล็บเท้าของสุนัขมีเส้นเลือดอยู่ในนั้น และถ้าคุณตัดมากเกินไป อาจทำให้เลือดออกได้ และสุนัขของคุณอาจไม่ร่วมมือในครั้งต่อไปที่เห็นกรรไกรตัดเล็บออกมา ดังนั้น หากคุณไม่เคยตัดเล็บสุนัขมาก่อน ให้ขอคำแนะนำจากสัตวแพทย์หรือช่างตัดขน

เริ่มทำความคุ้นเคยกับการถูกแปรงฟันและตรวจสอบ Griffon เมื่อเธอยังเป็นลูกสุนัข จับอุ้งเท้าของเธอบ่อยๆ สุนัขจะงอนเท้า และมองเข้าไปในปากของเธอ ทำให้การดูแลร่างกายเป็นประจำเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยคำชมและรางวัล และคุณจะสามารถหาพื้นฐานสำหรับการสอบสัตวแพทย์อย่างง่ายและการจัดการอื่น ๆ เมื่อเธอเป็นผู้ใหญ่

ในขณะที่คุณดูแลขน ให้ตรวจดูแผล ผื่น หรือสัญญาณของการติดเชื้อ เช่น รอยแดง อ่อนโยน หรือการอักเสบที่ผิวหนัง ที่จมูก ปาก ตา และที่เท้า ดวงตาควรใสไม่มีรอยแดงหรือสารคัดหลั่ง การสอบรายสัปดาห์อย่างถี่ถ้วนจะช่วยให้คุณระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่เนิ่นๆ

ความเป็นมิตรกับเด็กและสัตว์เลี้ยงของวายเป็นแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

สายพันธุ์ Wirehaired Pointing Griffon เป็นสายพันธุ์ที่อ่อนโยนและน่ารักซึ่งเข้ากับเด็กๆ ได้ดี เธอเหมาะกว่าสำหรับบ้านที่เด็กอายุเกิน 6 ปี แต่พวกเขาสามารถปรับให้เข้ากับเด็กเล็กที่รู้วิธีปฏิบัติต่อสุนัขอย่างเหมาะสม

เช่นเดียวกับทุกสายพันธุ์ คุณควรสอนให้เด็กรู้จักวิธีเข้าใกล้และสัมผัสสุนัข และดูแลปฏิสัมพันธ์ระหว่างสุนัขกับเด็กเล็กเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เด็กฝ่ายกัดหูหรือหางจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง สอนบุตรหลานของคุณไม่ให้เข้าใกล้สุนัขตัวใดในขณะที่เขากำลังกินหรือนอนหลับหรือพยายามเอาอาหารของสุนัขออกไป ไม่ว่าสุนัขจะเป็นมิตรสักแค่ไหน ก็ไม่ควรถูกรังแกโดยไม่มีใครดูแลเด็ก

โดยทั่วไปแล้ว Griffon จะเข้ากันได้ดีกับสุนัขและสัตว์เลี้ยงตัวอื่นๆ หากเธอเข้าสังคมตั้งแต่ ยังเป็นลูกสุนัข

บทสรุปสุนัขพันธุ์วายเป็นแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน (Wirehaired Pointing Griffon)

ความสามารถในการปรับตัว ★ ★ ★

การปรับตัว ★

ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่เชื่อกันมานาน สุนัขสายพันธุ์ขนาดเล็กทุกสายพันธุ์อาจไม่เหมาะที่จะเลี้ยงในคอนโด เจ้าตัวเล็กมักมีพลังงานสูงและร่าเริง เป็นอุปสรรคสำหรับชีวิตในตึกสูง สุนัขสายพันธุ์ที่สามารถเลี้ยงในคอนโดต้องมีบุคลิกเงียบๆ พลังงานน้อย เป็นสุนัขสายพันธุ์ที่ค่อนข้างสงบ และสุขภาพกับผู้อยู่อาศัยคนอื่นๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่ดีในคอนโด

ความยากในการเลี้ยง ★ ★ ★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจเลี้ยงง่ายกว่าสายพันธุ์อื่น พวกมันอาจจะบางสายพันธุ์สามารถฝึกฝนค่อนข้างง่าย พวกเขายังมีความยืดหยุ่นเพียงพอที่จะยอมรับความผิดพลาด หรือความไม่เข้ากันกับคุณบ้างในบางสถานการณ์สุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง มีความคิดอิสระ หรือกล้าแสดงออก อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับผู้เลี้ยงสุนัขมือใหม่ คุณจะต้องคำนึงความเข้ากันกับน้องหมาของคุณด้วย ก่อนที่จะเป็นเจ้าของน้องๆ

ความอ่อนไหว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์ตัวจะปล่อยให้การดำหนิที่ผ่านไปอย่างไม่มีอะไร ในขณะที่ยังบางสายพันธุ์ก็เก็บไว้ในใจ สุนัขที่มีความอ่อนไหวต่ำหรือที่เรียกว่า “ว่าง่าย” “อดทน” “ยืดหยุ่น” และแม้กระทั่ง “จิตใจเข้มแข็ง” สามารถอาศัยในบ้านที่มีเสียงดังวุ่นวาย เจ้าของที่เสียงดังหรือสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง หากคุณมีเด็กเล็กๆ ชอบจัดปาร์ตี้ เล่นในโรงรถ หรือมีชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ควรเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ที่มีความอ่อนไหวสูง

อยู่ตัวเดียวได้ ★

บางสายพันธุ์มีความผูกพันกับครอบครัวอย่างใกล้ชิดและมีแนวโน้มที่จะวิตกกังวลหรือตื่นตระหนกเมื่อเจ้าของทิ้งไว้ตามลำพัง สุนัขที่วิตกกังวลมีความสามารถทำลายล้างได้อย่างคาดไม่ถึง เช่น เห่า หอน กัดแทะ และก่อให้เกิดความโกลาหลขึ้นได้ สายพันธุ์เหล่านี้จะค่อนข้างสงบเมื่อสมาชิกในครอบครัวอยู่ที่บ้านในระหว่างวัน และสามารถพาสุนัขไปทำงานได้

ทนอากาศหนาว ★★★★★

สายพันธุ์ที่มีขนสั้นมากและมีขนชั้นในหรือไขมันในร่างกายเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย มีความเสี่ยงที่จะเป็นหวัดเมื่ออยู่ในอากาศหนาว สุนัขที่มีความทนทานต่อความหนาวเย็นต่ำจำเป็นต้องอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีอากาศอบอุ่น และควรมีเสื้อแจ็คเก็ตหรือเสื้อกันหนาวสำหรับอาศัยในสภาพอากาศที่หนาวเย็น

ทนอากาศร้อน ★★★★★

สุนัขสายพันธุ์ที่มีขนหนาสองชั้นมีความเสี่ยงที่จะมีปัญหาในอากาศร้อนจัด เช่นเดียวกับสายพันธุ์ที่มีจมูกสั้น เช่น บูลด็อกหรือบ็อก เนื่องจากพวกมันจะระบายความร้อนได้ช้า หากคุณต้องการพันธุ์ที่อาศัยได้ในสภาพอากาศที่ร้อน สุนัขตัวโปรดของคุณจะต้องอยู่กับคุณในบ้านในวันที่อากาศร้อนหรือชื้น และจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเมื่อพาไปออกกำลังกายในที่ร้อน หรืออากาศร้อน

ความเป็นมิตรของสุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

ความเป็นมิตร ★★★★★

เป็นมิตรกับครอบครัว ★★★★★

สุนัขบางสายพันธุ์อาจรักความเป็นส่วนตัวและมีนิสัยห่างเหิน ถึงแม้ว่าพวกมันอาจจะได้รับการเลี้ยงดู ความรัก ความอบอุ่นเป็นอย่างดี ตั้งแต่ยังเป็นลูกสุนัข น้องอาจจะผูกพันใกล้ชิดกับคนคนเดียวและไม่แยแสกับคนอื่น สายพันธุ์อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียว ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นมิตรของน้องหมา สภาพแวดล้อมและคนรอบข้างก็มีส่วนทำให้ น้องๆรู้สึกสบายใจกับมนุษย์และผูกพันกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

เป็นมิตรกับเด็กๆ ★★★★★

การมีนิสัยอ่อนโยนกับเด็กๆ และแข็งแรงพอที่จะทนแรงจับได้หนักๆ และสามารถจับมากอดได้ และมีทัศนคติที่เพิกเฉยต่อการวิ่ง เสียงเด็กที่กวีร้องลั่นเป็นคุณลักษณะสำคัญที่ทำให้สุนัขเป็นมิตรกับเด็ก คุณอาจจะมองหว่าสายพันธุ์ไหนอยู่ในรายชื่อเหล่านี้ สุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ที่หน้าตาดีถือว่าเข้ากับเด็กได้ดี เช่นเดียวกับสุนัขพันธุ์อเมริกันสแตฟฟอร์ดเชียร์ (ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์พิทบูล) สุนัขตัวเล็กๆ บอบบาง และอาจว่องไว เช่น ชิรวา อาจไม่ใช่สุนัขที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวเสมอไป

การดูสุนัขที่ไม่เป็นมิตรกับเด็ก

**สุนัขทุกตัวมีบุคลิกนิสัยแตกต่างกันในแต่ละตัว การให้คะแนนของเราเป็นการสรุป และไม่รับประกันว่าสุนัขทุกสายพันธุ์หรือสุนัขแต่ละตัวจะมีพฤติกรรมอย่างไร สุนัขจากทุกสายพันธุ์สามารถเข้ากับเด็กได้ดีโดยพิจารณาจากประสบการณ์ที่ประสบมา การฝึกให้เข้ากับเด็กและบุคลิกภาพ ไม่ว่าจะสายพันธุ์หรือสายพันธุ์ใดก็ตาม และอย่าลืมว่าสุนัขทุกตัวมีขากรรไกรที่แข็งแรง ฟันที่แหลมคม และอาจกัดได้ในสถานการณ์ที่ตึงเครียด เด็กเล็กและสุนัขทุกสายพันธุ์ควรได้รับการดูแลจากผู้ใหญ่เสมอและไม่ปล่อยให้ถูกทิ้งให้อยู่ตามลำพังด้วยกัน

เป็นมิตรกับสุนัขอื่น ★★★★★

ความเป็นมิตรต่อสุนัขตัวอื่นและความเป็นมิตรกับมนุษย์เป็นสองสิ่งที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง สุนัขบางตัวอาจทำร้ายหรือพยายามข่มขู่สุนัขตัวอื่น ถึงแม้ว่าพวกมันอาจจะรักใคร่กับผู้คนก็ตาม บางสายพันธุ์ชอบเล่นมากกว่าต่อสู้ และบางตัวจะหนี สายพันธุ์ไม่ใช่ปัจจัยเดียว สุนัขที่อาศัยอยู่กับเพื่อนร่วมครอกและแม่ของมันจนถึงอายุอย่างน้อยหกถึงแปดสัปดาห์ และใช้เวลาเล่นกับสุนัขตัวอื่นๆ ในช่วงลูกสุนัข มีแนวโน้มที่จะมีทักษะการเข้าสังคมของสุนัขที่ดี

เป็นมิตรกับคนแปลกหน้า ★★★★★

สุนัขที่เป็นมิตรกับคนแปลกหน้าจะทักทายแขกด้วยการกระดิกหางและจุมูก บางสายพันธุ์อาจขี้อาย ไม่แยแสหรือแม้แต่ก้าวร้าว อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะสายพันธุ์ไหนก็ตาม สุนัขที่เคยเข้าสังคมและสัมผัสกับผู้คนหลากหลายประเภท อายุ ขนาดและรูปร่าง ตอนเป็นลูกสุนัขจะตอบสนองต่อคนแปลกหน้าได้ดีกว่าเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ จำไว้ว่าแม้แต่นิสัยที่เป็นมิตรก็ควรอยู่ในสายจูงที่ดีและแข็งแรงในที่สาธารณะ

ด้านสุขภาพของสุนัขพันธุ์วายแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

ด้านสุขภาพและการเลี้ยงดู ★★★★★

การผลัดขน ★

หากคุณกำลังจะต้องอาศัยอยู่กับกับสุนัขของคุณ คุณจะต้องจัดการกับขนสุนัขบนเสื้อผ้าและในบ้านของคุณอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตาม การหลุดร่วงจะแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ สุนัขบางผลัดขนตลอดทั้งปี บางตัวผลัดขนตามฤดูกาล บางตัวทำทั้งสองอย่าง และบางตัวแทบไม่ผลัดขน หากคุณเป็นคนรักความสะอาดเรียบร้อย คุณจะต้องเลือกสายพันธุ์ที่มีขนน้อย หรือผลัดขนในระดับที่คุณรับได้ เพื่อช่วยให้บ้านของคุณสะอาดยิ่งขึ้น

การหลั่งน้ำลาย ★

สุนัขที่มีแนวโน้มจะน้ำลาย น้ำลายอาจยัดไปหลยืมที่แขนของคุณ และทิ้งจุดเปียกๆ ไว้บนเสื้อผ้าของคุณเมื่อพวกมันเข้ามาทักทาย หากคุณมีทัศนคติที่สบายๆ ไม่มีหระเรื่องน้ำลายของน้องๆ ก็ดีไป แต่ถ้าคุณเป็นคนเรียบร้อยรักสะอาด คุณอาจต้องการเลือกสุนัขที่มีอัตราการหลั่งน้ำลายต่ำมาเลี้ยง

ความเลี้ยงง่าย ★★★★★

บางสายพันธุ์เป็นสุนัขที่ต้องขนแปรง บางสายพันธุ์ต้องการการอาบน้ำ การตัด และการดูแลอื่นๆ เป็นประจำเพื่อรักษาความสะอาดและสุขภาพที่ดี พิจารณาว่าคุณมีเวลาและความอดทนสำหรับสุนัขที่ต้องการการดูแลมากหรือไม่ หรือมีเงินจ่ายให้คนอื่นทำ

สุขภาพทั่วไป ★★★★★

เนื่องจากการผสมพันธุ์ที่ไม่ดี บางสายพันธุ์จึงมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาทางพันธุกรรมบางอย่าง เช่น ข้อสะโพกเสื่อม (**Hip dysplasia**) นี้ไม่ได้หมายความว่าสุนัขทุกตัวในสายพันธุ์นั้นจะเป็นโรคเหล่านั้น แต่หมายความว่าพวกน้องๆกำลังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น หากคุณกำลังรับเลี้ยงลูกสุนัข คุณควรตรวจสอบว่าโรคทางพันธุกรรมใดที่พบได้ทั่วไปในสายพันธุ์ที่คุณสนใจ คุณอาจต้องการถามด้วยว่าคนขายมีข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพกายของลูกสุนัขที่อาจเป็นไปได้หรือไม่ อาจจะเป็นของพ่อแม่น้องๆ

น้ำหนัก ★★ ★

บางสายพันธุ์มีความอยากอาหารมากและมีแนวโน้มที่จะทำให้น้ำหนักขึ้นได้ง่าย เช่นเดียวกับในมนุษย์ การมีน้ำหนักเกินอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพในสุนัขได้ หากคุณเลือกสายพันธุ์ที่มีน้ำหนักมาก คุณจะต้องจำกัดอาหาร และตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกน้องๆได้ออกกำลังกายเพียงพอ และวัดปริมาณอาหารที่รับประทานในแต่ละวันเป็นมือปกติ แทนที่จะหึ่งอาหารไว้ตลอดเวลา
ฉวมสัตวแพทย์ของคุณเกี่ยวกับอาหารสำหรับสุนัขของคุณและสิ่งที่พวกเขาแนะนำให้เลี้ยงสุนัขของคุณเพื่อให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกติ การเพิ่มของน้ำหนักอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพอื่นๆ หรือทำให้ปัญหาแย่ลง เช่น โรคข้ออักเสบ

ขนาด ★★ ★

สุนัขมีทุกขนาด ตั้งแต่ชิวาว่าที่ตัวเล็กที่สุดในโลก ไปจนถึงเกรทเดนที่สูงตระหง่าน การใช้พื้นที่ของสุนัขเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจว่าเข้ากันได้กับคุณและพื้นที่อยู่อาศัยของคุณหรือไม่ สุนัขพันธุ์ใหญ่อาจดูแข็งแรงและน่าเกรงขาม แต่บางสายพันธุ์ก็น่ารักอย่างไม่น่าเชื่อ ลองดูและค้นหาสุนัขขนาดที่ใช่สำหรับคุณ

ความสามารถในการฝึกฝนสุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยท์เตอร์ กริฟฟอน

ความสามารถในการฝึกฝน ★★ ★★

การฝึกฝน ★★ ★★ ★★

สุนัขที่ฝึกง่ายจะเชี่ยวชาญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตัวน้องๆและเจ้าของ (เช่น คำว่า “นั่ง”) การกระทำ (นั่ง) และผลที่ตามมา (การรับขนม) อย่างรวดเร็ว บางสายพันธุ์ก็สามารถฝึกได้อย่างรวดเร็ว แต่บางสายพันธุ์ก็ต้องการเวลา ความอดทน และการทำซ้ำมากขึ้นระหว่างการฝึก หลายสายพันธุ์มีความฉลาด แต่เข้าถึงการฝึกอบรมด้วยวิธี “อะไรในตัวฉัน” ซึ่งในกรณีนี้ คุณจะต้องใช้รางวัลและเกมเพื่อสอนให้พวกเขาปฏิบัติตามคำฝึกสอนของคุณ

ความฉลาด ★★ ★★ ★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูสำหรับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ สติปัญญา และสมาธิ เช่น การเลี้ยงปลูสัตว์ จำเป็นต้องออกกำลังกายสมอง เช่นเดียวกับสุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูให้วิ่งตลอดทั้งวันจำเป็นต้องออกกำลังกายร่างกาย หากพวกน้องๆไม่ได้รับการกระตุ้นทางจิตใจที่ต้องการ น้องๆจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ออกมา เช่น การขุดดินและกัดแทะ การฝึกให้เชื่อฟัง และของเล่นกับสุนัขแบบโต้ตอบเป็นวิธีที่ดีในการฝึกสมองให้กับสุนัข เช่นเดียวกับทักษะอื่นๆของสุนัข เช่น ความคล่องแคล่ว การค้นหา และการช่วยเหลือ

การกัดแทะ ★★ ★★

โดยทั่วไปในสายพันธุ์ส่วนใหญ่ในช่วงลูกสุนัขและในสายพันธุ์รีทรีฟเวอร์ ทุกวัย ความปากไวหมายถึงแนวโน้มที่จะกัด เคี้ยว และกัดเล่น (กัดที่นุ่มนวลและไม่เจ็บปวดซึ่งไม่เจาะผิวหนัง) สุนัขบางสายพันธุ์มักจะใช้ปากจับหรือ “ต้อน” สมาชิกในครอบครัวที่เป็นมนุษย์ และพวกน้องๆต้องการการการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้ว่าการแทะของเล่นที่เคี้ยวได้นั้นเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่ใช่กับคน สายพันธุ์ปากแข็งมักจะชอบเล่นเกมหาของ รวมถึงการเคี้ยวของเล่นที่อัดแน่นไปด้วยอาหารเม็ดและของขบเคี้ยว

การไล่ล่าเหยื่อ ★★★★★

สุนัขที่ได้รับการเลี้ยงดูมาเพื่อล่าสัตว์ เช่น เทอร์เรียร์ มีความปรารถนาโดยกำเนิดที่จะไล่ตามและบางครั้งก็ฆ่าสัตว์อื่น ๆ สิ่งที่เป็นสิ่งเร้าเช่นแมว, กระจอก, และบางทีแม้แต่รถยนต์ก็สามารถกระตุ้นสัญชาตญาณนั้นได้ สุนัขที่ชอบไล่ล่าจะต้องถูกจูงหรือเลี้ยงไว้ในบริเวณที่มีรั้วกั้นมีอยู่กลางแจ้ง และคุณจะต้องมีรั้วสูงแข็งแรงและปลอดภัยในบ้านของคุณ โดยทั่วไปแล้ว สายพันธุ์เหล่านี้ไม่เหมาะกับบ้านที่มีสัตว์เลี้ยวขนาดเล็กที่อาจดูเหมือนเหยื่อ เช่น แมว หุนแฮมสเตอร์ หรือสุนัขตัวเล็ก ๆ ในทางกลับกัน สายพันธุ์ที่ใช้สำหรับการล่านั้น โดยทั่วไปจะไม่ไล่ล่าตามสิ่งเร้า

เห่าและหอน ★★★★★

บางสายพันธุ์เห่า และหอน มากกว่าสายพันธุ์อื่น เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้นึกถึงความถี่ที่สุนัขส่งเสียงเห่าหรือหอน หากคุณกำลังพิจารณาสุนัขล่าเนื้อ จะพบว่าเครื่องหมายการค้าของพวกมันคือส่งเสียงร้องเห่าหอน หากกำลังพิจารณาสุนัขเฝ้าบ้าน เมืองที่เต็มไปด้วย “คนแปลกหน้า” จะทำให้ลูกสุนัขของคุณเห่าทั้งวันหรือไม่? หรือคุณอาศัยอยู่ในบ้านที่มีข้อจำกัดเรื่องเสียงหรือไม่? คุณมีเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือไม่? ถ้าใช่ จากนั้นคุณอาจต้องการเลือกสุนัขสายพันธุ์ที่เงียบกว่า

ความต้องการอิสระ ★★★★★

บางสายพันธุ์รักอิสระมากกว่าพันธุ์อื่น สุนัขนอร์ดิค เช่น ไชบีเรียน ฮัสกี้ ได้รับการเลี้ยงดูมาในที่โล่งกว้าง และหากมีโอกาส พวกมันจะออกผจญภัยหลังจากถูกปล่อยตามสัญชาตญาณ และสุนัขล่าเนื้อจำนวนมากก็ต้องเดินตามจมูกของมัน – หรือกระต่ายตัวนั้นที่วิ่งข้ามเส้นทาง และมันจะหมายถึงการทิ้งคุณไว้ข้างหลัง โดยไม่สนใจใยดี

ลักษณะทางกายภาพสุนัขพันธุ์วอยแฮร์ พอยน์เตอร์ กริฟฟอน

ลักษณะทางกายภาพ ★★★★★

ระดับพลังงาน ★★★★★

สุนัขที่มีพลังงานสูง จะมีความแอกทีฟพร้อมเข้าชมนสนใจทุกสิ่ง สัญชาตญาณเหล่านี้เกิดจากการฝึกฝนสุนัขบางอย่าง เช่น สำหรับล่าหรือใช้ในปศุสัตว์ พวกมันจึงมีความอดทนที่จะทุ่มเทให้กับการทำงานเต็มวัน พวกเขาต้องการการออกกำลังกายและการกระตุ้นทางจิตใจอย่างมาก และพวกเขาก็มักจะใช้เวลากระโดด เล่น และสำรวจสถานที่และกลิ่นใหม่ ๆ สุนัขที่ใช้พลังงานต่ำ ก็จะกลับกัน เขาจะเป็นสุนัขรักสงบเรียบร้อย อาจจะงีบหลับทั้งวัน เมื่อเลือกสายพันธุ์ ให้พิจารณาถึงระดับกิจกรรมและไลฟ์สไตล์ของคุณเอง หากคิดว่า คุณจะรับมือสุนัขที่ร่าเริง กระฉับกระเฉง แล้วรู้สึกสนุก หรือคิดว่าน่ารำคาญ

สัญชาตญาณ ★★★★★

สุนัขที่กระฉับกระเฉงอาจมีหรือไม่มีพลังงานสูง แต่ทุกสิ่งที่พวกเขาทำ พวกมันทำอย่างกระฉับกระเฉง เช่น น้องจะรัดสายจูง (จนกว่าคุณจะฝึกพวกมันไม่ให้ทำ) พยายามไถผ่านสิ่งกีดขวาง และแม้กระทั่งกินและดื่มอีกใหญ่ พฤติกรรมเหล่านี้ต้องการการฝึกอบรมอย่างดี เพื่อเรียนรู้มารยาทที่ดี และบางสายพันธุ์อาจไม่เหมาะสมที่สุดสำหรับบ้านที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงวัยหรืออ่อนแอ ในทางกลับกัน สุนัขที่มีกำลังน้อยมีแนวทางการใช้ชีวิตที่สงบสุขมากกว่า

การออกกำลังกาย ★★★★★

บางสายพันธุ์ทำได้ดีด้วยการเดินเล่นรอบ ๆ ช่วงค่ำอย่างช้า ๆ บางสายพันธุ์ต้องการการออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงทุกวัน หากไม่มีการออกกำลังกายเพียงพอ สายพันธุ์เหล่านี้อาจเพิ่มน้ำหนักและระบายพลังงานที่สะสมไปในแบบที่คุณไม่ชอบ เช่น การเห่า การเคี้ยว และการขุด สายพันธุ์ที่ต้องการการออกกำลังกายเป็นจำนวนมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบทำกิจกรรมนอกบ้าน คนกระตือรือร้น หรือผู้ที่สนใจฝึกสุนัขเพื่อแข่งขันกีฬา สุนัขที่ให้พลังงานสูง เช่น ความคล่องแคล่ว

ความขี้เล่น ★★★★★

สุนัขบางตัวเป็นลูกหมาตลอดกาล – ขอเกมเสมอ – ในขณะที่บางตัวก็จริงจังและใจเย็นกว่า แม้ว่าลูกสุนัขขี้เล่นจะฟังดูน่ารัก แต่ให้พิจารณาว่าคุณต้องการเล่นเกมถึงเชือกกี่ครั้งในแต่ละวัน และไม่ว่าคุณจะมีเด็ก ๆ หรือสุนัขตัวอื่นๆ ที่สามารถเป็นเพื่อนเล่นกับน้องหมาทั้งวันได้หรือไม่

หน้ารวมสายพันธุ์สุนัข

 KAWAII BEAR

